



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
14 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของสร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ไทยโพสต์ทูเดย์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อโควิด 19 แต่ประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ลาว และอาจพบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคโควิด 19 เข้ามาประเทศไทยจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ทั้งตะเข็บชายแดนและในจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวมักเดินทางไปทำงาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังด่านชายแดนปกติร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง โดยให้อสม. และอสต. ร่วมตรวจสอบพื้นที่ ลาดตระเวนในช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, จส.100

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในระยะหลังเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งเกือบทั้งหมดไม่แสดงอาการป่วย และกลุ่มนี้เป็นนักเรียน คนวัยทำงาน ส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง แต่หากป่วยอาจนำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นในสังคมและคนในครอบครัวได้โดยไม่รู้ตัว ขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและตลอดเวลา ขณะอยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เมื่อกักตัวครบ 14 วันและกลับภูมิลำเนาแล้ว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองตามคำแนะนำของสร.อย่างเคร่งครัด โดยแยกตัวจากผู้อื่นต่อจนครบ 30 วัน

มาตรการของสคบ. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, ไทยโพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, thebankokinsight, workpointtoday, innnews, springnews, tnnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, businesstoday, kapook)

-สคบ. รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศ พบผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เดินทางมาจากบาหลีเรน 1 คน อินเดีย 4 คน และออสเตรเลีย 2 คน เข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ ผู้ป่วยสะสม 3,473 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศ 2,445 ราย และผู้ป่วยในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 535 ราย รักษาหายแล้ว 3,312 ราย ยังรักษาในรพ.103 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ innnews

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รมว.การท่องเที่ยวฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังอยู่ในขั้นของการศึกษาพิจารณาแนวทาง โดยต้องหารือกับหลายภาคส่วน เพื่อเห็นชอบร่วมกัน ที่สำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าเมื่อเปิดรับชาวต่างชาติแล้วจะไม่ทำให้เกิดการระบาดรอบ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-น.ส.อุศณา พิธานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ก.การต่างประเทศ กล่าวว่า การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 9 -12 ก.ย. ในระบบทางไกล เน้นเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด19 ตามที่ไทยเสนอ สำหรับใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสนับสนุนการศึกษาวิจัยและวัคซีน เบื้องต้น ไทยประกาศสมทบเงินเข้ากองทุนฯ 1 แสนดอลลาร์ฯ ขณะที่จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย สมทบอีกประเทศละ 1 ล้านดอลลาร์ฯ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุขอาเซียนกำลังเตรียมร่างข้อเสนอโครงการ เงินส่วนหนึ่งของกองทุนจะนำไปสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและยารักษาโควิด19 ในภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ร่วมรับรองเอกสารแนวคิดจัดทำเอกสารกรอบความร่วมมือคู่กับเอกสารแผนปฏิบัติการฟื้นฟูภูมิภาคฯ ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนกำลังร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ และจะนำหารือผ่านกลไกต่างๆ กับประเทศสมาชิก ครอบคลุมประเด็นสาธารณสุข เศรษฐกิจ การศึกษา และผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม ที่ประชุมยังได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม 11 ฉบับ ลงนาม 1 ฉบับ และเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือน พ.ย. 2563

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, xinhua, nationtv, tnnthailand)

-**สิงคโปร์ และญี่ปุ่น** ออกแถลงการณ์ร่วม 2 ประเทศ เห็นชอบทำข้อตกลงกรีนเลนระหว่างกัน เริ่มต้นเดินทางอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ก.ย.นี้ เพื่อช่วยฟื้นฟูการติดต่อและหมุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ 2 ประเทศ โดยผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด 19 ทั้งก่อนออกเดินทางและเมื่อไปถึงประเทศปลายทาง และช่วง 14 วันแรกที่ไปถึง ต้องเดินทางตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 201 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,796 ราย

ประเด็นข่าว

-อินเดีย พบผู้ป่วยเพิ่ม 94,372 ราย รวมติดเชื้อ 4.75 ล้านราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,114 ราย รวมผู้เสียชีวิต 78,586 ราย โดยมีผู้ป่วยที่รักษาหายวันละเกือบ 70,000 คน อัตราส่วนผู้ที่หายป่วย 77.77%

-อินโดนีเซีย ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,636 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 73 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 218,382 ราย เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-ฝรั่งเศส ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 10,561 ราย นายกรัฐมนตรีเตือนว่าการระบาดกำลังแยลงอย่างมาก แต่ไม่ได้ประกาศมาตรการใดๆ เพิ่มเติม และยังร่นระยะเวลาการกักตัวคนที่ติดเชื้อจาก 14 วัน เหลือแค่ 7 วัน

-วัคซีน การทดลองเชิงคลินิกของวัคซีนโควิด 19 ที่พัฒนาโดย บ.แอสตรา เซเนกา และม.ออกซ์ฟอร์ด กลับมาเดินหน้าต่ออีกครั้งหลังต้องหยุดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากพบอาสาสมัครล้มป่วย

-สถานการณ์การทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 28,700,983 ราย เสียชีวิต 920,608 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด คือ สหรัฐฯ 6.67 ล้านราย ตามด้วยอินเดีย 4.75 ล้านราย บราซิล 4.31 ล้านราย รัสเซีย 1 ล้านราย และเปรู 722,000 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตสะสม สหรัฐฯ 198,128 ราย บราซิล 131,274 ราย อินเดีย 78,586 ราย เม็กซิโก 70,183 ราย และอังกฤษ 41,623 ราย

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผจก.)

-นายณพดล วรรณนิภา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง หยุดแกนนำมีอบ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.1 เชื่อว่า มีอบต่าง ๆ มีขบวนการนักการเมืองและต่างชาติหนุนอยู่เบื้องหลัง ในขณะที่ร้อยละ 14.9 เชื่อว่าไม่มี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.2 ระบุความเครียดว่า มีอบต่าง ๆ จะซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจ ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.8 ไม่เครียด -

แอบอ้างบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด

-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. แถลงข่าวผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีเรียกรับเงินบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด 19 อ่างโศกตารมว.สธ. ว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการหลอกลวง เนื่องจากการบรรจุข้าราชการจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติโดย กกก.ระดับจังหวัด ประกอบด้วย นพ.สสจ. ผอ.รพ. หัวหน้าส่วนราชการ และนักทรัพยากรบุคคลในจังหวัดนั้น เมื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่จะเสนอเข้ารับการบรรจุเข้ามายังส่วนกลางแล้วจะมีการตรวจสอบอีกครั้งโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล หากคุณสมบัติครบจะเสนอให้ปลัด สธ. ลงนาม เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการต่ำกว่าระดับเชี่ยวชาญ อำนาจในการบริหารจัดการจึงอยู่ที่ผู้ว่าฯ ในการตั้ง กกก.สอบข้อเท็จจริงและ กกก.สอบวินัยอย่างร้ายแรง ผลการตรวจสอบจากนิติกรของสสจ.นครราชสีมา มีความชัดเจนทั้งประจักษ์พยานและหลักฐาน

เดือนอัลไซเมอร์โลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

-สถาบันประสาทวิทยา จัดกิจกรรมเดือนอัลไซเมอร์โลก ผ่านรายการ PNI Life Plus เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม โดยมีกิจกรรมร่วมแบ่งปัน ร่วมแชร์ประสบการณ์กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแขกรับเชิญพิเศษ ในคอนเสิร์ต “ความจำสั้นแต่รักฉันยาว” ผ่านทางเพจสถาบันประสาทวิทยา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ตลอดเดือน ก.ย.

บุคลากร สธ. ดีเด่น รพ.ชุมแพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สสจ.ขอนแก่น จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด ในส่วนของรพ.ชุมแพ และเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ชุมแพ 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาผู้บริหาร, สาขาแพทย์, สาขาการพยาบาลปฐมภูมิ, สาขานักวิชาการสาธารณสุข, สาขาสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้บุคลากร รพ.ชุมแพ ยังได้รับรางวัลชมเชยสาขาทันตแพทย์ สาขาเภสัชกรรม พยาบาล และพนักงานสนับสนุนบริการ รวม 6 รางวัล รวมถึงมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบด้านการออกกำลังกาย และรางวัลชมรม อสม.ดีเด่นระดับเขตด้วย

แอปฯ TEEN CLUB สร้างความเข้าใจเพศศึกษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เปิดตัว Line Official Account TEEN CLUB เพื่อสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้และความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนครอบครัว โดยบริการคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดฟรีที่สถานบริการเครือข่าย สปสช. ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย.ของทุกปี

-น.พ.มนัส रामเกียรติศักดิ์ รองผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า กรมอนามัยพยายามดำเนินงานทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน สอดคล้องกับแนวทางการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา และเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3.7.1 มุ่งเน้นให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีความต้องการเรื่องการวางแผนครอบครัวพอใจกับการคุมกำเนิดสมัยใหม่

บุรีไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสทูเดย์

-ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า ขณะนี้งานวิจัย 2 ชิ้น ที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร

ประเด็นข่าว

PLOS ONE และ American Journal of Epidemiology ซึ่งเป็นความร่วมมือของนักวิจัย 38 คนจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก เปรียบเทียบผลของการเลิกสูบบุหรี่โดยใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า (ใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่หรือใช้วิธีหักดิบ) ของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำและครั้งคราว ติดตามผลอย่างน้อย 12 เดือน พบว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ โดย 2 ในกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาและเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ ยังคงติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้า